

สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

ประธาน : พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัคร ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.ท.พรหมธรฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร.</p>	<p>๑. ให้ ภ.จว.ปัตตานี เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดี กรณีเกิดเหตุฆ่า อส.ทพ.ไพศาล ยาแล ในพื้นที่ สภ.เมืองปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๑</p> <p>๒. ให้ ภ.จว.สมุทรปราการ เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดี กรณีเกิดเหตุฆ่าชิงทรัพย์ นางสุจินดา สิงขรโอฬาริก ภายในร้านแว่นตาทวิพูน พื้นที่ สภ.บางเสาธง เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๑</p> <p>๓. กรณีการจัดกิจกรรมเสวนา We walk มิตรภาพ เดินไปหาเพื่อนเพื่ออนาคต ให้งานด้านการข่าวและความมั่นคงของทุกพื้นที่, ส. และ ปอท. ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ว่าจะมีจำนวนผู้ร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นหรือไม่ แนวโน้มสถานการณ์เป็นอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ ส. ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมกลุ่มพื้นที่ฟูประชาธิปไตยนครวมพลด้าน คสช. หลังจากที่ สนช.ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ต่อไปอีก ๙๐ วัน ตลอดจนติดตามกลุ่มต่างๆ ที่มีความเคลื่อนไหวในเชิงต่อต้านรัฐบาล ในภาพรวมทั้งหมด - ให้ ปอท. ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิด ว่าบุคคลที่ติดตามสื่อเหล่านี้มีความพร้อมที่จะสนับสนุน และออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง หากมีแนวโน้มสถานการณ์ทางการเมืองไปในแนวทางใด โดยให้รายงานมายัง ศปก.ตร. ทั้ง ๓ กรณี <p>๔. ตามวิญญูสั่งการ ตร. เกี่ยวกับกิจกรรมช่วงวันวาเลนไทน์และตรุษจีน ให้ทุกพื้นที่สำรวจบริเวณที่มีการจัดงานวันวาเลนไทน์ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่คาดว่า จะมีประชาชนไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ให้พื้นที่วางแผนมาตรการป้องกันการเกิดอาชญากรรม โดยเน้นการป้องกันการกระทำผิดต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนการกระทำผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในส่วนของเทศกาลตรุษจีน ให้ทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังเหตุร้ายในสถานที่ต่างๆ และกำชับ จนท.ตร.ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ในห้วงเทศกาลตรุษจีน</p>	<p>ผบช.ภ.๙ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี</p> <p>ผบช.ภ.๒ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ</p> <p>ผบช.น., ภ๑-๙, ส. และ ก. ปอท.</p> <p>ผบช.น.และ ภ๑-๙</p>

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.ท.พรหมธรฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร.	๕. ให้ จนท.ตร.ติดตามพฤติกรรมชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีลักษณะอยู่เกินวันอนุญาต, ประกอบอาชีพต้องห้ามตามกฎหมายแรงงาน , มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด, แก๊งค์ Call center, ขบวนการค้ามนุษย์ หรือการกระทำความผิดใดที่มีชาวต่างชาติเป็นเบื้องหลัง ๖. เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ให้ทุกพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ ที่เกิดภัยแล้งขึ้นเป็นประจำ ให้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน	ผบช.น., ๓๑-๙, สตม. และ ทท. ผบช.น., ๓๑-๙ และ ตชต.

พ.ต.อ.

(จิรศักดิ์ ไกรเพชร)

รอง ผบก.ส.๒

นายตำรวจเวรอำนาจการ ศปก.ตร.